

Chúa Nhật VI Mùa Thường Niên 16/2/2025

Ý Lễ Trong Tuần

Thứ Bảy (15/2): + LH Hilariô + LH Philliphê + LH Giuse
(+ Tạ Ôn + Cầu Bình An + LH Maria + LH Giuse)

Chúa Nhật (16/2): Chúa Nhật VI Mùa Thường Niên
(+ 2 LH Anna + Các Linh Hồn)
+ LH Hilariô + LH Tiên Nhân
+ LH Maria

Thứ Hai (17/2): - Bầy Thánh Lập Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ

Thứ Ba (18/2): Mùa Thường Niên
+ LH Hilariô (+ Các Linh Hồn + Cầu Bình An)

Thứ Tư (19/2): Mùa Thường Niên
+ LH Hilariô

Đáp ca: Lạy Chúa / con sẽ dâng lễ tế tạ ơn Ngài.

Thứ Năm (20/2): Mùa TN + LH Hilariô

Thứ Sáu (21/2): - Thánh Phê-rô Damian, Giám Mục,
Tiến Sĩ Hội Thánh + LH Hilariô

Thứ Bảy (22/2): Mùa Thường Niên

Chúa Nhật (23/2): Chúa Nhật VII Mùa Thường Niên

Sách Bài Đọc Năm C: trang 140

Thánh Vinh Đáp Ca: Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa.

Allêluia, Allêluia: Chúa nói: Anh em hãy vui mừng nhảy múa / vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. **Allêluia.**

Tiền Dâng Chúa, Chúa Nhật 9/2/2025

- Thánh Lễ Tiếng Việt \$3,438.50
- Thánh Lễ Tiếng Anh \$2,982.65

Tiền Lời Dillons, Phiếu Các Chợ VN - Tháng 1/2025

- Lời cho Giáo Xứ \$928.00
- Lời cho các Khu \$1,600.00

Phụng Vụ Chúa Nhật 23/2/2025

Lời Chúa, Lời Nguyện (Lễ Thiếu Nhi thứ Bảy): Tr. Việt Ngữ
Lời Chúa, Lời Nguyện (CN): Nhóm PV IV
Thừa Tác Viên (CN): Ông Trần Văn Mẫn, Cô Phạm Thanh Phương, Cô Lâm Thị Tươi, Anh Võ Minh Vũ
Xin Tiền Nhà Thờ, Hướng dẫn (CN): ... KT Lê Thị Thành

Ý Cầu Nguyện Đức Thánh Cha - 2/2025

Cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ: Chúng ta hãy cầu nguyện để các cộng đoàn giáo hội biết đón nhận những nguyện vọng và cả những do dự của những người trẻ cảm thấy tiếng gọi phục vụ sứ mạng của Chúa Kitô trong đời sống linh mục và tu sĩ.

Tin Mừng Lc 6, 17.20-26

Phúc Âm: Khi ấy, Đức Giêsu ở trên núi xuống cùng với Nhóm Mười Hai, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, có nhiều môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng đến từ khắp miền Giuđê, Giêrusalem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xiđôn. Thấy vậy, Đức Giêsu ngược mắt nhìn các môn đệ và nói:

“Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em.

“Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng.

“Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười.

“Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên như đồ xấu xa. Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế.

“Nhưng khốn cho các người là những kẻ giàu có, vì các người đã được phần an ủi của mình rồi.

“Khốn cho các người, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các người sẽ phải đói.

“Khốn cho các người, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười vì các người sẽ phải sầu khổ khóc than.

“Khốn cho các người khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế.”

Cầu nguyện:

Lạy Chúa là Cha của gia đình nhân loại, Chúa đã sáng tạo mọi người bình đẳng về nhân phẩm.

Xin hãy đổ vào lòng chúng con tình huynh đệ, và gọi lên nơi chúng con ước mơ làm mới lại các cuộc gặp gỡ, đối thoại, công lý và hòa bình.

Xin hãy thúc đẩy chúng con tạo ra những cộng đồng lành mạnh hơn, và một thế giới cao quý hơn, thế giới không có đói nghèo, chiến tranh hay bạo lực.

Xin cho trái tim của chúng con mở ra trước mọi dân tộc và quốc gia trên mặt đất. Xin giúp chúng con nhận ra sự thiện mỹ mà Chúa đã gieo nơi lòng từng người chúng con, nhờ đó chúng con rèn đức mỗi ngày hiệp nhất, chia sẻ những dự án và những giấc mơ chung. Amen.

(Đức Thánh Cha Phanxicô)

Một Gia Đình, Sống Tròn Đầy Trong Đức Kitô

Địa Phận đã bắt đầu bước qua giai đoạn ba của cuộc vận động. Địa Phận chân thành cảm ơn lòng quảng đại của quý ông bà anh chị em trong việc hỗ trợ cho cuộc vận động **Một Gia Đình Sống Tròn Đầy Trong Đức Ki-tô!**

Đức Cha Kemme cảm ơn tất cả mọi người đã góp phần làm cho cuộc vận động này được thành quả tốt đẹp. Chúng ta đã cùng nhau đáp lời mời gọi sống như một **Gia Đình, Sống Tròn Đầy Trong Đức Ki-tô!**

Quý ông bà anh chị em nào chưa có cơ hội đóng góp thì bây giờ vẫn là cơ hội tốt để dâng cúng. Địa Phận vẫn luôn ao ước và mong muốn tất cả mọi người trong Địa Phận đều tham gia.

Cho đến nay, Giáo Xứ chúng ta đã quyên góp được \$489,020, 107.5% của mục tiêu, **với 43.2% số gia đình tham gia.** Giáo Xứ chúng ta sẽ nhận được 80% số tiền của những đóng góp vượt qua mục tiêu \$455,000 thì Địa Phận cho lại để phát triển Giáo Xứ.

Chân thành cảm ơn quý ông bà anh chị em!

Kính Cầu Cho Ôn Gọi và Tu Sĩ

Lạy Chúa Cha toàn năng, xin ban ơn phước cho Giáo phận của chúng con với ân sủng của nhiều ơn gọi linh mục và đời sống tu trì.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ, xin ban cho những người Chúa kêu gọi lòng sẵn sàng và tinh thần quảng đại / để hiến dâng cuộc đời và tài năng của mình để phục vụ Chúa và Giáo Hội.

Xin Chúa gia tăng đức tin của mỗi người trong Giáo phận của chúng con, đặc biệt là đức tin của những người mà Chúa đã kêu gọi và sẽ tiếp tục kêu gọi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen

Mời họp

Kính mời quý Vị Ban Thường Vụ Quý Tr/Phó Khu, Quý Ban Ngành, Đoàn Thể, ngay sau Thánh Lễ Chúa Nhật hôm nay 16/2, sang Trung Tâm họp để chuẩn bị cho Tuần phụng, nghi thức Tuần Thánh và Đại Lễ Phục Sinh. Mong Anh Chị Em sắp xếp thời giờ tham dự đông đủ. Chân thành cảm ơn.

Xin Giữ Thịnh Lặng Trong Nhà Thờ

Xin quý ông bà anh chị em giữ thái độ cung kính và giữ thịnh lặng trong Nhà Thờ, nhất là trong Thánh Lễ. Chúng ta cần có không gian thịnh lặng để cầu nguyện và nâng tâm hồn lên kết hiệp với Chúa. Ngoài ra, vì lòng bác ái và nhất là để không gây chia trí cho những người xung quanh, chúng ta hãy cố gắng không nói chuyện trong Thánh Lễ. Xin mọi người vào ghế ngồi và không tụ tập ở cuối Nhà Thờ vì những hàng ở trên còn chỗ.

Raffle Xây Dựng Mái Vòm tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang

Kính thưa Quý Cụ Quý Ông Bà Anh Chị Em, chú Hilar-iô Nguyễn Hữu Phú qua đời ngày 18/11/2024 vừa qua. Khi sinh thời, chú có tâm nguyện dành một khoản tiền dâng kính Đức Mẹ La Vang để thực hiện mái vòm tại Linh Đài. Khi Chúa gọi chú về, chú chưa kịp thực hiện. Nay, các con của chú thay chú thực hiện tâm nguyện của Bố; các em đã cùng nhau mua một chiếc xe mới 2025 TOYOTA CAMRY, trị giá \$33,000. Các em mong muốn có số tiền nhiều hơn trong khả năng của mình để dâng cúng. Vì vậy, với sự chấp thuận của Cha xứ, các em phát hành Xổ Số RAFFLE, giá ủng hộ là \$50 / 1 vé. Vé sẽ xổ vào ngày 25/5/2025, ngày Đức Cha Chủ Tế Thánh Lễ tại Linh Đài Đức Mẹ Lavang. Tất cả số tiền thu được sẽ dâng vào Linh Đài Đức Mẹ. Kính mong mọi người mua ủng hộ và giới thiệu đến những người thân quen. Mọi chi tiết xin liên lạc: cháu Minh (316) 200-2455 hoặc cô Mai 258-4128. Chân thành cảm ơn.

Cha Xứ Đi Tĩnh Tâm

Cha Xứ đi tĩnh tâm từ Thứ Hai đến thứ Sáu ngày 24-28/2/2025. Vì thế sẽ không có Thánh Lễ lúc 12:05pm tại Nhà Thờ như thường lệ. Quý ông bà anh chị em nào muốn tham dự Thánh Lễ ngày thường có thể xem bản tin của các Nhà Thờ khác trong Địa Phận.

Ủng Hộ Trực Tuyến Qua Website Mới

Thưa quý ông bà anh chị em, Giáo Xứ Thánh Antôn đang sử dụng UncommonGiving để nhận những khoản dâng cúng của quý ông bà anh chị em nào muốn dâng cúng qua mạng Internet. Quý ông bà anh chị em có thể vô website này: <https://app.uncommongiving.com/np/st-anthony-catholic-church-242564> để dâng cúng, hoặc vô website Giáo Xứ stanthonywichita.com và bấm vào link cho dễ hơn. Khi đã vào được link nói trên, thì có thể bấm vào nút “Give Now” để tiếp tục.

Nếu quý ông bà anh chị em đã có tài khoản (account) thì đăng nhập (Sign In), còn chưa thì bấm vào “Create a donor account” để tạo tài khoản mới. Sau khi đã điền email address thì có thể tiếp tục làm theo những hướng dẫn của UncommonGiving. Xin cảm ơn!

Lịch Trình Sinh Hoat

- 24-28/2/2025: Cha Xứ đi tĩnh tâm, không có Lễ lúc 12:05
- 5/3/2025: Thứ Tư Lễ Tro
- 9/3/2025: Lễ Acies - Hội Legio Mariae
- 11-27/3/2025: Cha Xứ & một số giáo dân đi hành hương
- 29&30/3/2025: KT Phan Viết Huy bán quán gây quỹ
- 13/4/2025: Lễ Lá
- 20/4/2025: Đại Lễ Phục Sinh
- 27/4/2025: Quan thầy Khu Thánh Lê Bảo Tịnh
- 4/5/2025: Lễ Dâng Hoa kính Đức Mẹ ở Trung Tâm
Bắt đầu đọc Kinh tôn vương kính Đức Mẹ
- 11/5/2025: Lễ bế giảng Trường Việt Ngữ & các em ra trường ở Wichita